



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ทิวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 ศกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ช...	ไทยโพสต์
2. 'ททบ.5-ก.เกษตรฯ'จับมือ'JD'ดันสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดจีน	บางกอกทูเดย์
3. คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: สศก.ศูนย์กลางสารสนเทศ...	มติชน
4. ก.เกษตรฯเซ็นMOU12กระทรวงโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม...	แนวหน้า
5. รมช.ธรรมนัสลุยนครปฐมรับฟังปัญหาพร้อมเยียวยาชาวสวนกล้วยไม้	แนวหน้า
6. สกूपพิเศษ: ครบรอบ46ปี ส.ป.ก.ขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรร่วมสมัย	สยามรัฐ
7. คอลัมน์: Asean Focus: 'ไทย-จีน'ร่วมมือพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยี อัจฉริยะ	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอลัมน์: เปิดโลกนวัตกรรม: ขายสินค้าเกษตรไทย ผ่าน JD.com	สยามรัฐ
9. "อลงกรณ์"ตรวจตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครปลื้มมาตรการคุมโควิด-19	posttoday.com
10. "ประจักษ์เป็ดย่าง" ร้านดังย่านบางรัก สูตรเด็ดความอร่อยกว่า 100 ปี	posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : สศก. ทิวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 ศกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ข...

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 8879 หน้า : 6(ล่างซ้าย)

## สศก. ทิวเข้ม เปิดอบรมปีที่ 2 ศกอ. ด้วยหลักสูตร 9 ฐานความรู้ สร้างได้ขทางกรเกษตรสู่เกษตรกรและผู้สนใจ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา (ศกอ.) เป็นอาสาสมัครที่

เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ของ สศก. ซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้ผลักดัน

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ศกอ.

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่

ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขยายผล

องค์ความรู้ เปรียบเสมือนโค้ชทางการ

เกษตรไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ และผู้สนใจ

ตลอดจนร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

ด้านการผลิต การตลาด และสถานการณ์

ด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยร่วม

ขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ที่

จัดตั้งโดยภาครัฐ หรือกลุ่มองค์กร

ประชาชน ดังนั้น ศกอ. จึงจำเป็นต้อง

ต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน

เศรษฐกิจการเกษตรต่างๆ อย่างรอบด้าน

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีในด้านการผลิต

การตลาด และการบริหารจัดการ

ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง

การเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการใช้

สารสนเทศการเกษตรเพื่อการตัดสินใจ ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2564 สศก. ได้จัดโครงการฝึกอบรม

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร : กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตร

ไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการ

มาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้น

การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตที่สำคัญ ทั้งภาค

อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าบริการ ส่วนการจัดอบรม

ในปีนี้ สศก. ยังคงเน้นจัดฝึกอบรมให้แก่ ศกอ. และ

ผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สศก. เพื่อให้มีองค์

ความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

จัดเก็บและรายงานข้อมูล การเข้าถึง Application

"กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกร มีโอกาส" Application

Farm D และ Application ราคาฟาร์ม ที่ช่วย

คำนวณต้นทุนการผลิต ทรายแห้งตลาด

และราคา เพื่อการตัดสินใจในการ

ลงทุนทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมโดยสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ทั่ว

ประเทศ จำนวน 36 รุ่น ๆ ละ

30 คน รวมประมาณ 1,080 คน



ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

ด้านนายพลเชษฐ์ ตรีโช รองเลขาธิการ

สศก. กล่าวเสริมว่า ในการอบรมและสาธิตการเกษตร

ไทย ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี ได้เปิดอบรม

แห่งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพก.

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สศก. จะ

ทยอยจัดการอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่ 1-12 ทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่ได้

จากการถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้

รู้ ได้แก่ 1) ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 2) ที่อยู่อาศัยและการจัดภูมิทัศน์

รอบบ้านด้านการเกษตรให้น่าอยู่ 3) ฐานการปลูก

พืชสวนครัว/พืชไร่ 4) ฐานประมงและแหล่งน้ำเพื่อ

การเกษตร 5) ฐานปศุสัตว์ (สัตว์ปีก สัตว์ใหญ่

แปลงหญ้า) 6) ฐานการปลูกไม้ผล 7) ฐานการ

ปลูกป่า และไม้เศรษฐกิจ 8) ฐานทำนา และ 9) ฐานสรุป

บทเรียน (ถอดองค์ความรู้) นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้า

อบรมได้มีการจัดทำแผนธุรกิจและใช้ประโยชน์จาก

Big Data ควบคู่ไปด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : 'ททบ.5-ก.เกษตรฯ'จับมือ'JD'ดันสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดจีน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 3229 หน้า : 12(บน)



## ‘ททบ.5-ก.เกษตรฯ’จับมือ‘JD’ ดันสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดจีน

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในฐานะตัวแทนกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ปลายปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะงักงันลง ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) จากเดิมที่ต้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี2564 จะขยายตัวอยู่ที่ 3-4% โดยหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบ การท่องเที่ยวชะงักงันตัว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมถึงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าเกษตร ยอดขายสินค้าลดลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงตามไปด้วย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ททบ.5 จึงจับมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งพันธมิตร อย่าง “JD”ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซประเทศจีน นำสินค้าเกษตรไทย เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ รวมทั้งสินค้าผ้าไหมไทย เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ฯลฯ ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “เจดีคอตคอม” (JD.com) โดยเน้นสินค้าระดับพรีเมียมเป็นหลัก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ททบ.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจดีคอตคอม ได้ประชุมหารือความร่วมมือในการนำสินค้าเกษตรและสินค้าไทยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “เจดีคอตคอม” (JD.com) โดยคาดว่าจะภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ว่า จะนำสินค้าใดขายในช่องทางดังกล่าวได้ก่อน

ซึ่งการนำสินค้าเกษตรขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ “เจดีคอตคอม” (JD.com) จะเป็นการไลฟ์สด ส่งตรงไปยังลูกค้าสมาชิกของเจดีคอตคอม ซึ่งทางเจดีคอตคอม จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ไทย และส่งออเดอร์ดังกล่าว กลับมาให้ OHLALA SHOPPING.com ซึ่งเป็นตัวกลางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย เพื่อเตรียมออเดอร์ส่งกลับไปยังประเทศจีน โดยจะใช้เวลาจัดส่งถึงมือผู้บริโภคชาวไทยภายใน 2 วัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

ฉบับที่ : 3229 หน้า : 12(บน)

หัวข้อข่าว : 'ททบ.5-ก.เกษตรฯ'จับมือ'JD'ดันสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดจีน

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แนวคิดการจับมือกับ “เจดีคอม” (JD.com) นำเสนอสินค้าเกษตรไทยไปสู่มือผู้บริโภคชาวจีน ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางททบ.5 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นระบบการขายรูปแบบใหม่หรือเป็นอนาคตแห่งการขายสินค้าเกษตรที่เปลี่ยนจากการขายในช่องทางปกติ มาใช้ระบบออนไลน์ขายล่วงหน้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับสินค้าเกษตรไทย ช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำการคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ดีได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเข้าร่วมโครงการ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจ ได้นำสินค้าเข้าร่วมโครงการและขยายตลาดสู่ต่างประเทศมากขึ้น

“กระทรวงเกษตรฯ ขอขอบคุณ ททบ.5 ที่ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ ซึ่งรูปแบบการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นอย่างมาก ถือเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นในระยะยาว และผลักดันสินค้าเกษตรกรรมไทยไปสู่มือผู้บริโภคชาวจีนได้มากขึ้น นับเป็นช่องทางอนาคตที่สินค้าเกษตรไทยจะทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้นด้วย” นายฉันทานนท์ กล่าว ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: สศก.ศูนย์กลางสารสนเทศ...

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15699 หน้า : 12(ล่างซ้าย)



## สศก. ศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบริการข้อมูล ตอบโจทย์วิถีชีวิตวิถีใหม่



นายพลเชษฐ์ ไตรรงค์ รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของ สศก. คือ เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนา ภาคการเกษตรของประเทศ โดยมีศูนย์สารสนเทศการเกษตร ดำเนินการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ในรูปของสื่อต่างๆ

สำหรับการให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน นั้น สศก. ได้เปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้โดยตรงด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการที่ สศก. ซึ่งปัจจุบัน มีข้อมูลที่ให้บริการครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิตของพืช ปศุสัตว์และประมง ประกอบด้วย ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนปริมาณการผลิตปศุสัตว์และประมง ข้อมูลด้านการตลาด ทั้งราคาเกษตรกรรายได้ ณ ไร่นา เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร ข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งการใช้และการถือครองที่ดินทางการเกษตร และข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิตพืช เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร และที่สำคัญในยุคที่ก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สศก. ได้ให้บริการข้อมูลด้วยการพัฒนา Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐกิจ (RCMO) เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง ตลอดจน ให้บริการเอกสารเผยแพร่ (E-Book) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ เช่น แผนปฏิบัติการประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขงประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร



รายเดือน สถิติการค้าสินค้าการเกษตรไทยกับต่างประเทศ สถิติการเกษตรของประเทศไทย และสารสนเทศการเกษตรรายสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ สศก. ได้มุ่งเน้นพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร โดยมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐกิจ (RCMO) ได้ที่ QR Code ด้านล่าง และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th) หรือทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2870 และ E-mail : [prcai@oae.go.th](mailto:prcai@oae.go.th)

App : กระดานเศรษฐกิจเกษตรมีโอกาส



App : ฟาร์ม D



# ก.เกษตรฯเซ็นMOU12กระทรวง โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม ตีตกัดดับดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม รวมถึงให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับประเทศที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ทั้งนี้ คำว่า “ครัวเรือนเปราะบาง” นั้นหมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เช่น ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง สำหรับในส่วน of กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จะสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปราะบางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

## รมช.ธรรมนัสลุยนครปฐม รับฟังปัญหาพร้อมเยี่ยมเยียนชาวสวนกล้วยไม้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมรับฟังปัญหาสหกรณ์ประกอบการกล้วยไม้ไทย ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมาก แต่ยังคงมีรายจ่ายอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ แรงงาน ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีกำจัดวัชพืช ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ให้แข็งแรง มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่/เดือน แต่เนื่องจากรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องปล่อยสวนให้ร้างหรือรื้อถอนสวน ยกเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก

ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด รวมทั้งหน่วยงานเอกชนนั้น จะขยายตลาดภายในและต่างประเทศ มีมาตรการด้านการเงิน เช่น การลดดอกเบี้ยของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมวางแผนจัดงานกล้วยไม้เป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐมและวางแผนจัดงานกล้วยไม้สัญจร ร่วมกับสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จำนวน 12 ครั้ง กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าทาง

ออนไลน์ มีการสร้าง แพลตฟอร์มตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับ ลาซาด้า ในการออกแบบรูปแบบกล่องบรรจุให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ และลดราคาค่าขนส่งให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ากล้วยไม้

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย ในปี 2563 มีพื้นที่ทั้งหมด 11,572.96 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 652 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 15,414 ตัน คิดเป็นมูลค่า 712 ล้านบาท/ปี โดยอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ อำเภอบางเลน จำนวน 4,447.66 ไร่ รองลงมาคือ อำเภอสามพราน จำนวน 2,702.1 ไร่ และอำเภอนครชัยศรี จำนวน 2,093.74 ไร่ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศจีนมากที่สุดถึง 90% ของผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 1,156.5 ตัน/เดือน คิดเป็นมูลค่า 54,350,534.7 บาท/เดือน



**ครบรอบ 46 ปี**  
**ส.ป.ก. ขับเคลื่อน**  
**แนวคิดเกษตร**  
**ร่วมสมัย >12**

## ครบรอบ 46 ปี ส.ป.ก.ขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรร่วมสมัย สร้างพื้นที่ทองให้เกษตรกรใช้ที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน



### สกูปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีประชากรกว่า 8 ล้านครัวเรือน ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยมีเพียง 149 ล้านไร่ และในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 41 ล้านไร่ ซึ่งจำนวนพื้นที่ดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐในการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร จึงได้พยายามจัดหาและจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีศักยภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก.ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายใหม่ โดยที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นและจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ

มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน 66 จังหวัด จำนวน 57,083 ราย เนื้อที่ 488,276 ไร่ การออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งการลดภาระหนี้สินและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การยึดคืนพื้นที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.กระบี่ ได้รวม 11,970 ไร่ และการอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯ สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรแล้วจำนวน 11,583 ราย เป็นวงเงินกว่า 400 ล้านบาท

“ในโอกาสที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบวันสถาปนา 46 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ส.ป.ก. ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิรูปที่ดิน ภายใต้แนวคิด “เกษตรร่วมสมัย” ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาของเกษตรกรพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ที่รู้เท่าทัน





โลก และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภารกิจที่ ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุข เสมือนเป็นการสร้างผืนแผ่นดินทองคำให้เป็นมรดกที่มีคุณค่าส่งต่อสู่ลูกหลานรุ่นสู่รุ่น เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. อย่างยั่งยืนต่อไป” นายวิณะโรจน์ กล่าว



กรุงเทพธุรกิจ

Asean Focus

ณัฐภรณ์ บุพคุณ

รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  
นักวิเคราะห์ @NatapanuN

## 'ไทย-จีน'ร่วมมือพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยี อัจฉริยะ



ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดในอาเซียน ทั้งในแง่เชื้อสายและประเพณีวัฒนธรรม ตั้งแต่โบราณกาล ส่วนในยุคปัจจุบัน มีความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างสม่ำเสมอ วันนี้ผู้เขียนขอเล่าสองเรื่องของความร่วมมือที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการเกษตรและการเกษตรอัจฉริยะเป็นด้านหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ พยายามส่งเสริมความร่วมมือกับจีน กิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 **สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับทีมประเทศไทย** ได้จัดหารือออนไลน์ระหว่างบริษัท XAG ผู้ผลิต วิจัย และให้บริการอุปกรณ์และระบบการเกษตรอัจฉริยะอันดับ 1 ของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือทางความร่วมมือกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง บริษัท XAG สนใจที่จะเข้าไปทำธุรกิจที่ประเทศไทย ในขณะที่ฝ่ายไทยเล็งเห็นว่า บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน smart agriculture products and solutions ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของไทย โดยการหารือครั้งนี้มีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม

**"อภิพงษ์ คุณารบดินทร์" กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว** ได้บรรยายนโยบายส่งเสริมการลงทุนในไทยในสาขาการลงทุนด้านระบบเกษตรอัจฉริยะและการผลิตอากาศยานไร้คนขับ และดาเรอร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายเรื่องเกษตรอัจฉริยะในไทยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรน (Advanced Agriculture in Thailand and Application of Drone Technology)

มาอีกด้านของโลกแห่งการเรียนรู้ คือเรื่องการส่งเสริมการสอนภาษาไทยในจีนโดยล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 **"เบญจมาศ ดันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่**

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: การเงิน-ลงทุน/-

วันที่: ศุกร์ 5 มีนาคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11808

หน้า: 16(ซ้าย)

Col.Inch: 44.21

Ad Value: 61,894

PRValue (x3): 185,682

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Asean Focus: 'ไทย-จีน'ร่วมมือพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยี อัจฉริยะ



## ณ นครหนานหนิง”

ได้ประชุมทางไกลกับ ผิง ลี คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ และภาษาต่างประเทศ พร้อมคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเป่ย์บู๊กัล์ฟ (Beibu Gulf University) เมืองซินโจว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ให้แก่นักศึกษาจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ

มีโครงการจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียนภาษาและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยด้วย

ทั้งนี้ “วิทยาลัยซินโจว” ได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อเดือน พ.ย.2561 โดยเริ่มเปิดสอนวิชาภาษาไทยระดับอนุปริญาตั้งแต่ปี 2549 และยกระดับเป็นระดับปริญญาตรี เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษา 3 แห่งของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เคยจัดตั้งมุมภาษาไทยที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

ในปัจจุบัน มีนักศึกษาจีนเรียนจบวิชาภาษาไทยไปแล้วรวมกว่า 400 คน และได้ไปประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และครูสอนภาษาไทย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าแม้จะเผชิญกับโควิด-19 แต่ความร่วมมือด้านธุรกิจเทคโนโลยี และการศึกษากับจีนยังคงไปด้วยดี สถานกงสุลใหญ่ไทยในทั้งสองเมือง ได้แก่นครกว่างโจว และนครหนานหนิง ต่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดและขยายผลในการเรียนรู้ระหว่างกันกับจีน ไม่ว่าจะเป็นในเทคโนโลยีใหม่หรือการเรียนการสอนภาษาเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวไทย-จีน



เปิดโลกนวัตกรรม

Tochiro2520@hotmail.com

## ขายสินค้าเกษตรไทย ผ่าน JD.com

สวัสดีครับ “**มิสเตอร์โตชิโร่**” กลับมารายงานตัวในคอลัมน์ “**เปิดโลกนวัตกรรม**” เพื่อรายงานข่าวสารที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย....เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญในการส่งเสริมสินค้าไทยที่ทาง “**ททบ.5-ก.เกษตรฯ**” ประกาศจับมือ “**JD**”ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซประเทศจีน ในการนำสินค้าเกษตรไทย เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ อีกทั้ง ผ้าไหมไทย เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ขายผ่านแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ซึ่งจะ เป็นช่องทางช่วยเหลือ และเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการไทยช่วงวิกฤติโควิด-19



●.....โดยความร่วมมือครั้งนี้ “**พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์**” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถาบันวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ใน

ฐานะตัวแทนกองทัพบก บอกว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ททบ.5 จับมือกับกระทรวงเกษตรฯตั้งพันธมิตร “**JD**” นำสินค้าเกษตรไทย ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ JD.com โดยเน้นสินค้าระดับพรีเมียมเป็นหลัก ซึ่งทาง JD.com จะรับออเดอร์ให้ไทย และส่งออเดอร์ดังกล่าว กลับมาให้ OHLALA SHOPPING.com ซึ่งเป็นตัวกลางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย เพื่อเตรียมออเดอร์ ส่งกลับไปยังประเทศจีน โดยจะใช้เวลาจัดส่งถึงมือผู้บริโภคชาวจีน ภายใน 2 วัน



●.....Nespresso ผู้นำด้านกาแฟแคปซูล และเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฉึกรูปแบบการทำเวิร์กช็อปแบบเต็มๆ จัด “**Virtual Coffee Workshop**” ครั้งแรก นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งที่ทำให้เข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุกมุมโลกตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และขยายฐานลูกค้าออนไลน์ในวงกว้างมากขึ้น ด้วยเครื่องชงกาแฟอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด “**CREATISTA PRO**” ทั้งนี้ เครื่องชงกาแฟ CREATISTA PRO ได้มีวางจำหน่าย ในราคา 26,500 บาท ที่เนสเพรสโซ่บูติกทุกสาขา และทางออนไลน์www.nespresso.com





เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

สังคม > สังคมทั่วไป

# "อลงกรณ์"ตรวจตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครปลื้มมาตรการคุมโควิด-19

วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:45 น.



## "อลงกรณ์"ขึ้นชมตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครคุมเข้มมาตรการโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นทำยอดขายพุ่ง พร้อมเชิญชวนคนไทยซื้อกุ้งช่วยชาวประมง

เมื่อวันที่ 4มี.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรชาวประมงจึงมอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ทปช.รมว.กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวิชายู อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายชาติป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครพร้อมพบปะผู้ประกอบการภายหลังจากที่ตลาดได้เปิดดำเนินการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา



- เกษตรเลี้ยงป็นนครศรีฯ ับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน
- ฟรุ้ตบอร์ดประชุมปรับแผนเร่งเครื่องพัฒนารับมือผลไม้ฤดูกาลใหม่

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน แสดงความชื่นชมตลาดกลางกุ้งที่สามารถเปิดทำการได้อีกครั้งหนึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมการระบาดของโควิด19ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการปกครอง ด้านประมง ผู้ประกอบการทั้งระบบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้วันนี้การค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครกลับมาเปิดให้บริการทำการเต็มรูปแบบอีกครั้ง



"มีแพปลากลับมาทำการค้าขายอย่างคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันได้เน้นย้ำอย่าให้การ์ดตกเหมือนปลายปีที่แล้วโดยต้องป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นและนำระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง การขนส่ง การผลิตแปรรูปจนถึงปลายน้ำคืออุตสาหกรรมแปรรูป ร้านอาหาร โรงแรมและผู้บริโภคจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดกลางและสินค้าประมงพร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยเกษตรกรของเราในยุคโควิด-19"





ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

# "ประจักษ์เปิดย่าง" ร้านตั้งย่านบางรัก สูตรเด็ดความอร่อยกว่า 100 ปี

วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:34 น.



ย่านบางรัก เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกของเมืองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาล 4 นับเป็นย่านที่มีการสัญจรไปมาของผู้คนหนาแน่น มีสถานที่สวยๆ ที่ซ่อนอยู่ตามซอกซอย ให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารมากมายเรียงรายอยู่ริมถนน ถือเป็นจุดเด่นของย่านนี้อีกด้วย

"ร้านประจักษ์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประจักษ์เปิดย่าง เป็นร้านอาหารเก่าแก่ตำนานโอชา 112 ปี ย่านบางรัก ปัจจุบันส่งต่อกิจการมาถึงรุ่นที่ 4 วันนี้ "เฮียสงวน" หรือ ร.อ.สงวน มหาสิริมงคล เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 มาเปิดใจถึงที่มาของร้านและเคล็ดลับความอร่อย ที่ได้ลองแล้วต้องติดใจ

เนื้อเป็ดชิ้นหนานุ่ม ติดกับหนังเป็ดกรอบ มีกลิ่นของเครื่องเทศโหระพาเข้าจุ่มกวน ส่วนหมูกรอบ เป็นอีกหนึ่งความอร่อย เนื้อหมูชิ้นหนา ชั้นเนื้อสลับกันมัน ทั้ง 2 เมนู ทานคู่กับน้ำราดสูตรพิเศษของร้าน ทำให้เนื้อเป็ดและหมูกรอบมีความฉ่ำยิ่งขึ้น ถือเป็นความอร่อยเฉพาะของทางร้าน

เฮียสงวนเล่าถึงที่มาของร้านว่า แรกเริ่มคุณตาเดินทางจากเมืองจีนมาเปิดแผงลอยอยู่ฝั่งตรงข้าม จากนั้นก็ลงเงินร่วมกับพี่น้องแข่งตีกินตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 เปิดเป็นภัตตาคารขายอาหารจีนชุด มีเมนูต่างๆ รวมถึงบะหมี่เกี๊ยวเปิด ด้วยยุคสมัยสังคมขยาย จึงปรับรูปแบบเป็นอาหารจานเดียว ขายบะหมี่ ราดหน้า ข้าวผัด

"เดิมคุณตาเคยทำงานในร้านอาหารที่กว้างแจและฮ่องกง จึงมีสูตรการย่างเป็ดติดตัวมา ช่วงแรกรสชาติเป็นแบบจีนแท้ พอคุณพ่อมารับช่วงต่อได้ปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยมากขึ้น เสริมเครื่องเทศไทย อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม ใบมะกรูด แต่ก็ยังคงสูตรหลักที่มีเต้าเจี้ยวไว้เหมือนเดิม" เฮียสงวน กล่าว

เฮียสงวน เล่าต่อว่า สิ่งสำคัญของร้านคือ ต้องเลือกวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นความสด สะอาด จึงเลือกเป็ดและหมูของซีพีเอฟ เพราะได้มาตรฐาน คุณภาพดี ปลอดภัยจากสารต่างๆ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ก่อนหน้านี้เคยลองซื้อของเจ้าอื่นๆ เมื่อมาเปรียบเทียบแล้ว คุณภาพต่างกันมาก ทั้งความหนาและความฉ่ำของเนื้อ ซีพีเอฟตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

ร้านประจักษ์เปิดย่าง มีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกทาน แต่ที่พลาดไม่ได้คือ ข้าวหน้าเปิด บะหมี่เปิดย่าง บะหมี่เกี๊ยวหมู บะหมี่หมูแดง และข้าวเจโป (ประกอบด้วย เปิดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ขาหมู และกุนเชียง) ซึ่งราคาไม่แรงอย่างที่คิด เริ่มต้นที่ 40-120 บาท รับรองว่าทานคุ้มอิมครบทุกเมนูแน่นอน การันตีด้วยรางวัลกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย Trip Advisor และ True ชวนชิม เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 22.00 น.

การเดินทางมาร้านประจักษ์เปิดย่างสะดวกและมีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งรถสาธารณะ รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงสถานีสะพานตากสิน เดินประมาณ 300 เมตร ร้านจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรบินสัน สาขาบางรัก รถเมล์สาย 1, 15, 35, 75, 77, 163, 504 และเรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย ลงที่ท่าสาทร (สะพานตากสิน) หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่โรบินสันฯ หรืออยากทานที่บ้านง่ายๆ เพียงสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab LINE MAN และ Robinhood นอกจากนี้ ร้านยังมีบริการ Drive Thru โดยสั่งอาหารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook : Ped Prachak เว็บไซต์ [www.prachakrestaurant.com](http://www.prachakrestaurant.com) และ โทร. 02-234-3755, 083-910-1444 สามารถขับรถและแวะจอดรับสินค้าที่หน้าร้านได้เลย

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร้านประจักษ์มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมกับเข้มงวดพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เสียดสงวน กล่าวถึงหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่ร้านประจักษ์เปิดย่างยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนส่งต่อมาถึงรุ่นที่ 4 กว่า 100 ปี ว่า สิ่งแรกที่ต้องเน้นคือ ความสะอาด วัตถุดิบมีคุณภาพตั้งแต่ นำเข้ามาจนถึงมือลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับของที่ดี การที่เราเลือกผลิตภัณฑ์จากซีพีเอฟ เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย และตรวจสอบได้ ขณะเดียวกัน ราคาต้องเหมาะสมเข้าถึงทุกกลุ่มคน สุดท้ายคือการบริการด้วยความใส่ใจและตั้งใจ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ.



